



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ชาวราชภัฏภาคภูมิใจ พร้อมสนองเบื้องพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน



“...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่อง มาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว ทำให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข
อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่องการดำรงชีวิตในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อสำคัญคือผลิตคนดี ที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์ และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และศรัทธากันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

มรพส. ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกภาคส่วน



ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยศูนย์สอบภาคเหนือ เขต ๒ มีผู้มีสิทธิ์สอบ ๓๔,๑๗๓ คน และได้จัดสนามสอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร, สุโขทัย และพิษณุโลก นั้น บัดนี้ก็ได้ดำเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มรพส. ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกท่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนที่ได้รวมดำเนินการจัดสอบฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มาตรฐานทุกประการ



ศูนย์ IT จัดอบรมให้ความรู้ "การใช้อุปกรณ์สื่อการสอนห้องเรียนไอที"

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. กำหนดจัดโครงการอบรมการให้ความรู้และทักษะ "การใช้อุปกรณ์สื่อการสอนห้องเรียนไอที" (สำหรับนักศึกษา) ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้

และทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนห้องเรียนไอที การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับห้องเรียนไอที และนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอนรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนไอทีได้ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียนไอที เป็นต้น โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม IT (ชั้น ๒) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ในการนี้ขอความกรุณาคณะประสานงานประสานทุกสาขาวิชา เพื่อส่งตัวแทนนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวนห้องละ ๕ คน เข้ารับการอบรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เชิญชวนนักศึกษารหัส'๖๒ สมัครเป็นอนุกรรมการ อนาคต. ปีการศึกษา ๒๕๖๒



องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มรพส. เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๒) ที่มีจิตอาสาร่วมสมัคร เป็นอนุกรรมการ อนาคต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับไม่จำกัดจำนวน โดยนักศึกษาต้องเป็นผู้มีใจรักการบริการ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ มีระเบียบ วินัย อุดมทุน กล้าแสดงออก และต้องการฝึกฝนการเป็น

ผู้นำ ผู้สนใจเตรียมเอกสารการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ และรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้ององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๑ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

มรพส. เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี คัดเลือกเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย

มรพส. เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ละรายการในนามมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักศึกษาที่สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ <http://bit.ly/2Fxnac> ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หรือสมัครเพิ่มเติมได้ในวันคัดเลือก (๖ ส.ค. ๖๒) ณ สนามคัดเลือกแต่ละชนิดกีฬา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสมัครได้เพียง คนละ ๑ ชนิดกีฬาเท่านั้น โดยจะมีการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป (หากไม่มาคัดเลือกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๗๐๒๗๐๘๑ (พี่กิ๊ก) หรือ ติดตามข่าวสารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยได้ที่ Facebook: SPORT Pibulsongkram

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยริน บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา วลัยยะเมธี, อนาวิน เรือนวงศ์